

เอกสารข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ (Product Sales Sheet)

ข้อมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2561

ข้อมูล	รายละเอียด
ชื่อผลิตภัณฑ์	บัญชีเงินฝากโบนัส 24 เดือน
ประเภทผลิตภัณฑ์	เงินฝากประจำ แบบมีสมุดคู่ฝาก และ แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก (E Passbook)
ระยะเวลาการฝาก	ระยะเวลาการฝาก 24 เดือน
จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ และสูงสุด	- เปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท สูงสุด 25,000 บาท สำหรับบัญชีที่ขอรับสิทธิในการยกเว้นภาษี - เปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท สูงสุด 900,000 บาท สำหรับบัญชีที่ไม่ขอรับสิทธิในการยกเว้นภาษี
อัตราดอกเบี้ยต่อปี	- บัญชีเงินฝากโบนัส 24 เดือน แบบมีสมุดคู่ฝาก อัตราดอกเบี้ย 2.25% - บัญชีเงินฝากโบนัส 24 เดือน แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก (E Passbook) อัตราดอกเบี้ย 2.35%
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ข้อมูลล่าสุด ดูได้ที่ www.scb.co.th - บัญชีเงินฝากโบนัส 24 เดือน แบบมีสมุดคู่ฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน บวก 0.85% - บัญชีเงินฝากโบนัส 24 เดือน แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก (E Passbook) ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน บวก 0.95%
ตัวอย่างการคำนวณดอกเบี้ย	วิธีการและจำนวนวันต่อปีที่ใช้ในการคำนวณดอกเบี้ย ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยอัตราร้อยละต่อปีที่ประกาศไว้ในประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร ตามยอดเงินคงเหลือ เป็นรายวัน โดยจำนวนวันต่อปีที่ใช้ในการคำนวณ คือ 365 วัน (ทั้งนี้ ไม่ว่าปีปฏิทินที่ฝากนั้นจะมี 365 หรือ 366 วัน ก็ตาม) มีสูตรการคำนวณดอกเบี้ยดังนี้ $\text{จำนวนดอกเบี้ยที่ได้รับ} = \frac{\text{เงินต้น} \times \text{อัตราดอกเบี้ย} \times \text{ระยะเวลา (วัน) ที่ฝากจริง}}{100 \times 365}$ ตัวอย่าง ท่านฝากเงินจำนวน 25,000 บาท ระยะเวลาการฝาก 1 วัน จะได้รับดอกเบี้ย ดังนี้ (อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 1 มกราคม 2561) - บัญชีเงินฝากโบนัส 24 เดือน แบบมีสมุดคู่ฝาก : จะได้รับดอกเบี้ย $(25,000 \times 2.25 / 100 \times 1 / 365) = 1.54$ บาท - บัญชีเงินฝากโบนัส 24 เดือน แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก E Passbook : จะได้รับดอกเบี้ย $(25,000 \times 2.35 / 100 \times 1 / 365) = 1.61$ บาท
ระยะเวลาการจ่ายดอกเบี้ย	เมื่อครบกำหนดฝาก 24 เดือน โดยนับจากวันที่ฝากงวดสุดท้ายไปอีก 1 เดือน
เงื่อนไขหลัก	- จำนวนเงินการฝากต้องเป็นทวีคูณทุก 500 บาท - ผู้ฝากต้องฝากต่อเนื่องทุกเดือนๆ ละเท่าๆ กัน จนครบตามที่กำหนดไว้ตอนเปิดบัญชี - ผู้ฝากจะต้องเป็นบุคคลธรรมดา สามารถเปิดบัญชีร่วมได้ - กรณีบัญชีแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก (E Passbook) ลูกค้าจะต้องมี Email Address มาด้วย ณ วันที่เปิดบัญชี เพื่อรับอีเมลแจ้งเตือน Email Notification และ E-Statement และลูกค้าจะได้รับเอกสารใบรับรองการเปิดบัญชีมอบให้ลูกค้าแทนสมุดคู่ฝาก

ข้อมูล	รายละเอียด
เงื่อนไขการ ผัก/ถอน/โอน สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขอื่น ๆ	<p>การผัก/ถอน :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ต้องผักต่อเนื่องทุกเดือนๆ ละเท่าๆ กัน จนครบตามที่กำหนด ● ตลอดอายุการผัก หากขาดการนำเงินเข้าผักเกินกว่า 4 เดือน(งวด) จะไม่สามารถผักต่อได้อีก ผู้ผักจะต้องมาถอนเงินและปิดบัญชีเท่านั้น หากลูกค้าไม่มาดำเนินการ ลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยสำหรับเงินผักตามระยะเวลาการผักในอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดของเงินผักประเภทออมทรัพย์ที่จ่ายให้กับลูกค้าในประเภทเดียวกัน ณ วันที่ปิดบัญชี โดยเงินดอกเบี้ยดังกล่าวจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายเพื่อนำส่งกรมสรรพากร ● ผู้ผักสามารถถอนได้ 1 ครั้ง เพื่อปิดบัญชี <p>สิทธิในการได้รับการยกเว้นภาษี :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งความประสงค์ พร้อมทั้งแจ้งเลขประจำตัวประชาชน ● ชื่อบัญชีเงินผักต้องเป็นชื่อของผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ที่ได้รับประโยชน์จากดอกเบี้ยนั้น ● ต้องนำผักจนครบ 24 เดือน(งวด) และต้องมีเงินต้นรวมกันเมื่อครบกำหนดไม่เกิน 600,000 บาท ● ผู้ผักเงินมีสิทธิ์ขอยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินผักได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น ● ตลอดอายุการผัก หากขาดผักเกินกว่า 2 เดือน(งวด) จะไม่ได้รับสิทธิการยกเว้นภาษี
อัตราดอกเบี้ย กรณีผิดเงื่อนไขการผัก	<ul style="list-style-type: none"> - หากระยะเวลาการผักไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย - หากระยะเวลาการผักตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึงระยะเวลาที่กำหนดไว้ ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้สำหรับระยะเวลาที่ผักไว้จริงในอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดของเงินผักประเภทออมทรัพย์ที่จ่ายให้กับลูกค้าในประเภทเดียวกัน ณ วันผัก โดยธนาคารจะหักภาษี ณ ที่จ่ายและไม่ทบต้น
ค่าธรรมเนียม	ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียม
การต่ออายุบัญชี เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการผัก	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีการต่ออายุบัญชีโดยอัตโนมัติ - เมื่อครบกำหนดธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินผักออมทรัพย์จนกว่าจะมาปิดบัญชี
ช่องทางในการติดต่อธนาคาร	ศูนย์บริการลูกค้า โทร.02 777 7777 สาขาของธนาคารทั่วประเทศ หรือ www.scb.co.th
ข้อควรระวัง	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีการต่ออายุบัญชีโดยอัตโนมัติ ลูกค้าต้องปิดบัญชีเท่านั้น หากลูกค้าไม่มาดำเนินการ ลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยสำหรับเงินผักตามระยะเวลาการผักในอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดของเงินผักประเภทออมทรัพย์ที่จ่ายให้กับลูกค้าในประเภทเดียวกัน ณ วันที่ปิดบัญชี โดยเงินดอกเบี้ยดังกล่าวจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายเพื่อนำส่งกรมสรรพากร - กรณีมีการโอนเงินจากบัญชีอื่นมาเข้าบัญชีนี้ข้ามเขตจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ข้ามเขตสำนักหักบัญชี ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ www.scb.co.th หัวข้ออัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
การแจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการ หรือการแจ้งเดือนที่สำคัญต่าง ๆ	ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเงินผัก และทำให้ลูกค้าเสียประโยชน์ ธนาคารจะทำการแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน